

## BÁO CÁO

### Kết quả giải quyết thông tin trên đường dây nóng của Bí thư Tỉnh ủy

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về việc giải quyết thông tin trên đường dây nóng liên quan đến nội dung: “*Phản ánh, đoạn đường đang thi công làm nhựa tại tổ 5, ấp 7, xã Thanh Hoà, huyện Bù Đóp thi công đổ đá ngổ ngang nhiều ngày không thi công tiếp đã gây ách tắc giao thông; không thiết kế đường thoát nước nên mưa đã gây ngập lụt cục bộ. Sự việc ông Thành đã phản ánh lên xã, nhưng chưa được giải quyết hoặc trả lời thoả đáng. Đề nghị có biện pháp xử lý triệt để, tránh để ngập nước mưa sau này...*”.

Thường trực Huyện ủy đã chỉ đạo xác minh làm rõ, trả lời nội dung phản ánh của công dân và báo cáo đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy nội dung cụ thể như sau:

**Thứ nhất**, đoạn đường đang thi công nhựa từ tổ 5, ấp 7 xã Thanh Hòa, huyện Bù Đóp trong lúc đang thi công đổ đá 4x6 để làm kết cấu đường, do thời tiết mưa kéo dài nhiều ngày nên đơn vị thi công chưa kịp san gạt, hiện nay đã thi công san gạt bằng phẳng, các phương tiện giao thông đi lại bình thường.

**Thứ 2**, đối với nội dung phản ánh “*đoạn đường không có thiết kế hệ thống thoát nước gây ngập úng cục bộ*”: Với nội dung này UBND xã Thanh Hòa tiến hành khảo sát việc làm đường tại tổ 5, ấp 7 Thanh Hòa, chủ đầu tư và đơn vị thiết kế thi công có bố trí một số cống thoát nước trong đoạn đường này nhằm đảm bảo việc thoát nước, tuy nhiên trong quá trình thi công để đảm bảo cho việc đi lại được thuận tiện hơn nên đơn vị thi công chưa đào mức đường để đặt cống tại vị trí ngập nước, mặt khác trước đó có một số hộ dân đặt cống thoát nước cao hơn mương nước dọc đường và một số đoạn mương dọc đường bị người dân lấp đất

để làm đường đi vào nhà mà không đặt cống thoát nước nên dẫn đến tình trạng ngập cục bộ. Hiện nay, UBND xã đã tiến hành làm việc đề đơn đốc đơn vị thi công gấp rút đặt những đoạn cống tại các vị trí theo thiết kế và vận động các hộ dân ven đường đặt lại cống thoát nước và khơi thông những đoạn mương dọc tuyến đường để đảm bảo không xảy ra tình trạng ngập cục bộ trong thời gian tới.

Trên đây là báo cáo kết quả chỉ đạo giải quyết tin số 44, ngày 17/6/2019 phản ánh trên đường dây nóng của Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực Huyện ủy Bù Đốp báo cáo Bí Thư Tỉnh ủy biết, chỉ đạo.

Nơi nhận:

- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy,
- Văn phòng Tỉnh ủy,
- Thường trực Huyện ủy,
- LĐVP, CVTH,
- Lưu VPHU.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**

**Phạm Công Đức**